

ข่าวเผยแพร่

No. 44/2568
5 มีนาคม 2568

ทริสเรตติ้งมองว่าอันดับเครดิตของ “บ. ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี” ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศขายหุ้นทั้งหมดของ “บ. ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล”

ทริสเรตติ้งมองว่าอันดับเครดิตของ บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ TSE ยังไม่ได้รับผลกระทบในขณะนี้จากการประกาศขายหุ้นทั้งหมดใน บริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR)

TSE ประกาศจะขายหุ้นทั้งหมดซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 60% ใน TSR ให้กับ บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคาดว่าจะได้รับเงินสดจำนวน 1.79 พันล้านบาทจากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวยังคงได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบสถานะทางธุรกิจ (Due Diligence) โดยผู้เชี่ยวชาญ

หากธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัทคาดว่าจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นครั้งนี้จะส่งผลให้ฐานของกำไรของบริษัทลดลงไปสู่ระดับต่ำกว่าที่ทริสเรตติ้งเคยคาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับมือกับความท้าทายในการดำเนินงานที่ไม่อาจคาดหมายได้ ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการขายหุ้นครั้งนี้จะมีความสำคัญอย่างมากต่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูฐานของกำไร และส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวได้อีกครั้ง

ทริสเรตติ้งจะยังคงติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานะความเสี่ยงด้านธุรกิจและตัวชี้วัดเครดิตที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป อนึ่ง ทริสเรตติ้งยังคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นคู่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2568 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้อ้างอิง ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่อยู่ในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มีค่าใช้จ่ายขอเท็จจริง หรือคำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ใดๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมีได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: <http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html>